
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี  1/2567 

เมื่อวันท่ี  14  สิงหาคม  2567 

ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสิทธิพล ชัยโย ประธานสภาฯ สิทธิพล ชัยโย  

๒ นายกุศล สุโพธิ์ รองประธานสภาฯ กุศล สุโพธิ์  

๓ นายทองแดง คำมะบาล สมาชิก อบต. หมู่ ๖ ทองแดง คำมะบาล  

๔ นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ 5 สมพูล จันทะวะฤทธิ์  

๕ นายศิรพิล หินกอก สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศริิพล หินกอก  

๖ นายปัญญา ต้นแปะ สมาชิก อบต. หมู่ 7 ปัญญา ตน้แปะ  

๗ นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สัมฤทธิ์  นามพายัพ  

8 นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง สมาชิก อบต. หมู่ 3 สุทธิกานต์ เปรมทอง  

9 นางสาวสุภนดิา ซื่อสัตย์ เลขานุการสภา อบต. สุภนดิา ซื่อสัตย์  

 

ราชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพโรจน์ ภูศรี นายก อบต. ไพโรจน์ ภูศรี  

๒ นายณรงค์ สสีุจารย์ รองนายก อบต. ณรงค์ สีสุจารย์  

๓ นายพิชัย  ภูศรี เลขานุการนายกฯ พิชัย  ภูศรี  

4 จ.อ.เสฏฐวุฒิ คำแก้ว นักจัดการงานทั่วไป เสฏฐวุฒิ คำแก้ว  

5 นางชนินทร เทนอิสสระ ผช.ผอ.ร.ร.สหราษฎร์อนุกูล ชนินทร เทนอิสสระ  

6 นายณรงค์ฤทธิ์ โกพล ผอ. กองช่าง ณรงค์ฤทธิ์ โกพล  

7 นางไพรวัน แสงอินทร์ ผช.ผญบ. หมู่ท่ี 1 ไพรวัน แสงอินทร์  

8 นางสาวศริิภรณ์ สะละ ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ศริิภรณ์ สะละ  

9 นายมนัส วงค์กัณหา กำนันตำบลหัวทุ่ง มนัส วงค์กัณหา  

10 นายถาวร แสงหมอ้ ผช.ผญบ. หมู่ท่ี 3 ถาวร แสงหม้อ  

11 นางกฤษติยา  มาแสวง ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 8 กฤษติยา  มาแสวง  

12 นางนาวา เย็นเสนาะ ผอ. กองคลัง นาวา เย็นเสนาะ  

13 นางอรุณี วรุณชัยพร หัวหนา้สำนักปลัด อรุณี วรุณชัยพร  

14 นางสาวยุภาพร  แสงดารา ผอ.กองการศกึษาฯ ยุภาพร  แสงดารา  

15 นางปะจนิดา อุย้กระโทก รองปลัด อบต. ปะจนิดา อุย้กระโทก  

16 นางสาวอรทัย แพงคำแหง นักวชิาการตรวจสอบภายใน อรทัย แพงคำแหง  

17 นางสาวพัชรี  สีมาพล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน พัชร ีสมีาพล  
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ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

18 นางพรพณา งวงช้าง นักทรัพยากรบุคคล พรพณา งวงช้าง  

19 นายไชยวัฒน์ ปัสสา ผอ.ร.ร. หนองฉันเพลฮ่องแซงประชา

สรร 
ไชยวัฒน์ ปัสสา  

20 นางวิไลวรรณ  ศรีนา ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 6 วิไลวรรณ  ศรีนา  

21 นายดิเรก พันฤทธิ์ ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ดิเรก พันฤทธิ์  

22 นายอภิชาติ สูงเพีย ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 2 อภชิาติ สูงเพีย  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อได้เวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจนับองค์ประชุมและเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มาครบองค์

ประชุมแล้วจึงได้เชิญนายสิทธิพล   ชัยโย  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ  

ประธานสภาฯ ได้รับแจง้จากนายบุญกว้าง กุลสุวรรณ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทุ่ง ว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวที่

ต่างจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2567  วันที่  

21   มิถุนายน  2567 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ในที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่  21  

มิถุนายน  2567  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไข

เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอแจ้งต่อที่ประชุมได้

และถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข กระผมก็ขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ

และรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวนี ้ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา  

    3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง   เรื่อง  

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  วาระที่ 1 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. หัวทุ่ง  แถลงรายละเอียดคำชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อ

    พิจารณาต่อไป 

นายไพโรจน์  ภูศรี  ได้เสนออ่านคำแถลงพรอ้มรายละเอียด หลักการและเหตุผลแห่งร่างขอ้บัญญัติ 

(นายก อบต.หัวทุ่ง)  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2568 ใหท้ี่ประชุมสภา อบต.หัวทุ่งได้รับทราบและพิจารณา 

        



 

 

3 

    ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  สรุปได้ดังนี้ 

    1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ  วันที่  1  

    สิงหาคม  พ.ศ. 2567   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน  38,595,120.76  บาท 

    1.1.2 เงินสะสม       จำนวน    61,471,219.42  บาท

    1.1.3 เงนิทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน    0.00  บาท 

    1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน    0 

    โครงการ   รวม  0.00 บาท 

    1.1.5 รายการกันเงนิไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ    รวม  

    5,422.80  บาท       

    1.2  เงินกู้คงค้าง จำนวน  0.00 บาท     

    2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    2.1 รายรับจรงิ  จำนวน   29,948,555.52  บาท  ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร                   จำนวน      71,455.24 บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน  229,968.00 บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน          194,834.10   บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน  0.00 บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน      111,531.14 บาท 

    หมวดรายได้จากทุน  จำนวน             813.00 บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  17,006,780.04 บาท 

    หมวดเงินอุดหนุน  จำนวน  12,333,174.00 บาท 

    2.2   เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน   

           988,600.00  บาท 

    2.3   รายจ่ายจรงิ  จำนวน  26,021,691.85  บาท  ประกอบด้วย 

     งบกลาง  จำนวน     8,385,484.50  บาท 

     งบบุคลากร  จำนวน      9,050,362.00  บาท 

     งบดำเนินงาน  จำนวน      4,672,823.75  บาท 

     งบลงทุน  จำนวน      2,473,190.00  บาท 

     งบเงินอุดหนุน  จำนวน      1,424,831.60  บาท 

     งบรายจ่ายอื่น  จำนวน            15,000.00  บาท 

    2.4   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  

     จำนวน  79,575.00  บาท      

    2.5   มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่    

     จำนวน    1,979,420.00 บาท 
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    2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน  0.00  บาท

    2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จำนวน 0.00  บาท 

ส่วนรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายรับและการตัง้ร่างงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กระผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 

กระผมขอมอบหมายใหน้ักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้อ่านรายละเอียดให้ที่

ประชุมได้รับทราบแทนนะครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชญินักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อ่านชี้แจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับ

ทราบเพื่อพิจารณาต่อไปได้เลยครับ 

นางสาวพัชร ี สีมาพล ได้อ่านรายละเอียดแห่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) 2568  ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณา สรุปได้ ดังนี้ 

 ประมาณการรายรับ  ปี  2568  รวมจำนวน 33,000,000.00 บาท 

    1. รายได้จัดเก็บเอง  รวมทั้งสิ้น 748,000.00  บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร               จำนวน 209,000.00  บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน     207,200.00  บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน  200,000.00  บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน           130,800.00  บาท 

    หมวดรายได้จากทุน   จำนวน     1,000.00  บาท 

    2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม

    ทั้งสิ้น   18,952,000.00  บาท 

     หมวดภาษีจัดสรร จำนวน   18,952,000.00  บาท 

    3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งสิ้น  

    13,300,000.00  บาท  ประกอบด้วย 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  13,300,000.00  บาท   

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  นี ้ ได้

ดำเนนิการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 6354  

ลงวันที่  14  มิถุนายน 2567  เรื่อง   วธิีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    รวมทั้งหนังสอืสั่งการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

    ประมาณการรายจ่าย  ตัง้งบประมาณรายจ่าย  รวมจำนวนทั้งสิน้   

    33,000,000.-  บาท ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  คือ  รายรับ

    เท่ากับรายจ่าย   

    โดยสรุปรายละเอียดการตัง้งบประมาณ ดังนี้ 

     งบกลาง  จำนวน   9,590,545.00 บาท 

     งบบุคลากร  จำนวน  11,760,500.00 บาท 
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     งบดำเนินงาน  จำนวน  6,849,355.00 บาท 

     งบลงทุน  จำนวน   3,555,600.00 บาท 

     งบเงินอุดหนุน  จำนวน    1,244,000.00 บาท 

     งบรายจ่ายอื่น  จำนวน            0.00 บาท 

    แยกประมาณการรายจ่าย    ตามแผนงาน 11 แผนงาน  ดังนี้ 

    ด้านบริหารงานทั่วไป  แยกเป็น  

     - แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน      12,050,160.00 บาท 

     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  214,000.00 บาท 

    ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น 

     -แผนงานการศึกษา จำนวน  2,650,475.00 บาท 

     -แผนงานสาธารณสุข จำนวน    991,900.00 บาท 

     -แผนงานสังคมสังเคราะห ์ จำนวน       30,000.00 บาท 

     -แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน     830,000.00 บาท 

     -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 792,720.00  บาท 

     -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   จำนวน   

       350,000.00  บาท 

    ด้านการเศรษฐกิจ   แยกเป็น 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    จำนวน  5,470,200.00  บาท 

     -แผนงานการเกษตร  จำนวน   30,000.00 บาท 

    ด้านการดำเนินงานอื่น แยกเป็น 

     -แผนงานงบกลาง  จำนวน   9,590,545.00   บาท 

    รวมงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย  ตัง้ไว้ทั้งสิน้   33,000,000.00  บาท 

    และได้อ่านรายละเอียดของร่างงบประมาณรายจ่ายทุกรายการในแต่ละ 

    แผนงานไปจนจบร่าง  เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า สมาชิกสภา อบต.หัวทุ่ง ทุกท่านก็ได้รับทราบ 

    รายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

    2568  ไปแล้วนะครับ ฉะนั้นในการพิจารณาในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ 

    ก่อนที่จะอภปิราย  กระผมก็ขออนุญาตให้เลขานุการสภา อบต. หัวทุ่ง  ได้ช้ีแจง 

    รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายให้สมาชิกสภา อบต.  

    ได้รับทราบก่อนนะครับ 

นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์ ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่าง 

(เลขานุการสภาฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการแปร

    ญัตติ การกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ  การยื่นเสนอคำแปรญัตติ

    การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า



 

 

6 

    ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

    พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  ก็คงเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    แล้วนะครับ  ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2568  วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ มีสมาชิก อบต. ท่านใดมี

    ข้อสงสัยหรือจะเสนออภิปรายในรายละเอียดในเรื่องใดบ้าง  ถ้าหากมีก็ขอเชิญ  

    เสนออภิปรายต่อที่ประชุมได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิก  อบต. ท่านใดเสนออภปิราย 

ประธานสภาฯ    จงึกล่าวว่า  เมื่อไม่มีสมาชิก อบต. ท่านใดเสนออภปิราย  ดังนั้นใน 

    การพิจารณา  วาระที่ 1  นี้  กระผมจึงขอมติที่ประชุมด้วยว่าสมาชิก อบต. 

    ท่านใดเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัว  

    ทุ่ง เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2568  ตามร่างที่ 

เสนอนี้  โปรดยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เป็นเอกฉันท์  8 เสียง 

     งดออกเสียง  0 เสียง 

     ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 

ประธานสภาฯ   จึงกล่าวว่า  เป็นอันว่า มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่าง

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2568  เป็นเอกฉันท์ 

นะครับ  ต่อไปจะเสนอหารือเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิก

ท่านใดเห็นสมควรจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้  จำนวนกี่คน   ก็ขอให้เสนอ

ต่อที่ประชุมได้เลยนะครับ 

นายปัญญา ต้นแปะ  กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า  กระผมเห็นสมควรใหต้ั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่  7) ไว้  จำนวน  3  คน  ครับ 

 ผู้รับรอง   1. นายทองแดง คำมะบาล  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6) 

     2. นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า มีท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ  ถ้ามีก็ขอเชญิ 

    เสนอต่อที่ประชุมได้  ถ้าไม่มี  กระผมก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามคำเสนอ 

    ของนายปัญญา ต้นแปะ นะครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเสนอต่อที่ประชุมอีกว่า  ต่อไปจะเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง 

    คณะกรรมการแปรญัตติ  ตามลำดับจากคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 ท่านใดเห็นสมควร 

จะเสนอรายชื่อสมาชิก อบต. ผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  ขอให้

เสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 

นายทองแดง  คำมะบาล กระผมขอเสนอรายช่ือ  นายศริิพล หนิกอก  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) เป็น 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่  6) คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  ครับ 
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 ผู้รับรอง   1. นายปัญญา ต้นแปะ  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) 

     2. นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์   (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 

ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคนอื่นอีกหรอืไม่ครับ  ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก  

ประธานสภาฯ   จงึกล่าวว่า  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก  ก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตาม 

    คำเสนอของนายทองแดง คำมะบาล  นะครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเสนอว่า  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  2 

    ก็ขอเชิญเสนอรายช่ือได้เลยครับ 

นายปัญญา  ต้นแปะ  กระผมขอเสนอรายช่ือ  นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 ครับ 

 ผู้รับรอง   1. นายทองแดง  คำมะบาล (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6) 

     2. นายศริิพล  หนิกอก  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) 

ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคนอื่นอีกหรอืไม่ครับ  ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก 

ประธานสภาฯ   จงึกล่าวว่า  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก  ก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตาม 

    คำเสนอของนายปัญญา ต้นแปะ  นะครับ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3  ซึ่งเป็น 

    คนสุดท้ายนะครับ  ท่านใดเห็นสมควรเสนอรายชื่อผูใ้ดเป็นคณะกรรมการแปร 

    ญัตติคนที่  3  โปรดเสนอชื่อต่อที่ประชุมได้เลยครับ 

นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์ กระผมขอเสนอรายช่ือ  นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8)  เป็น 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

 ผู้รับรอง   1. นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) 

     2. นายปัญญา ต้นแปะ      (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) 

ประธานสภาฯ   จึงกล่าวว่า  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ใดอีกหรือไม่ครับ  ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอต่อ

    ที่ประชุมได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก 

ประธานสภาฯ   จงึกล่าวว่า  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก  ก็จะถือว่ามตทิี่ประชุมเห็นด้วย 

ตามคำเสนอของนายสมพูล จันทะวะฤทธิ์   นะครับ  เป็นอันว่า  การเสนอ

รายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติก็ครบจำนวน 3 คน  แล้วนะครับ  

คือ 

     1. นายศริิพล  หนิกอก  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) 

     2. น.ส. สุทธิกานต์ เปรมทอง (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) 

     3. นายสัมฤทธิ์ นามพายัพ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) 
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    ต่อไปกระผมก็ขอหารือที่ประชุมว่า  จะกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ

    ไว้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่  ท่านใดเห็นสมควรกำหนดไว้อย่างไร  ก็ขอเชิญเสนอ

    ต่อที่ประชุมได้เลยนะครับ 

นายสมพูล  จันทะวะฤทธิ์ กล่าวเสนอว่า  กระผมเห็นสมควรกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติไว้ 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) ระหว่างวันที่  15- 18  สิงหาคม  2567  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น. 

    ของทุกวันนะครับ 

 ผู้รับรอง   1. นายสัมฤทธิ์ นามพายัพ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) 

     2. น.ส. สุทธิกานต์  เปรมทอง (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใด  เห็นสมควรเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ  ถ้าหากมีก็ขอ

    เชญิเสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนออีก 

ประธานสภาฯ   จึงกล่าวว่า  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  จึงถือว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยตามคำเสนอ

    ของนายปัญญา ต้นแปะ  นะครับ  ท่านผู้บริหาร หรอืสมาชิก อบต. ท่าน 

    ใดจะยื่นหนังสอืขอแปรญัตติ  ก็ขอใหย้ื่นหนังสอืตามแบบที่ระเบียบกำหนด  ณ   

    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งนะครับ  โดยยื่นได้ตาม วัน  เวลา  ที่

    มติที่ประชุมได้กำหนดไว้  ตั้งแต่วันที่  15 สิงหาคม 2567  ถึงวันที่   18  

    สิงหาคม  2567  เวลา  08.30 - 16.30  น.  ของทุกวันนะครับ 

นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์ กล่าวเสนอว่า  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เพื่อชีแ้จงข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 

(เลขานุการสภาฯ) เรื่อง การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งการนัดครั้งแรกทางเลขานุการ

สภาจะเป็นคนนัดเรียกประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธานกรรมการแปรญัตติ

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ส่วนนัดครั้งที่  2  ก็จะเป็นหน้าที่ของ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้นัดประชุมโดยจะเชิญผู้ที่เสนอขอแปร

ญัตติและผู้ที่ เกี่ยวข้องมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป ส่วนการนัดประชุม

พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่  3  ขั้นลงมติ

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ      

พ.ศ. 2568  ท่านประธานสภา อบต. จะมีหนังสือแจ้งเชิญนัดประชุมสภา 

อบต. ครั้งที่  2  อีกครั้งหลังจากคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา

เสร็จเรียบร้อยแลว้นะคะ   

ที่ประชุม   รับทราบทั่วกัน 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)  

ประธานสภาฯ    กล่าวว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอแจ้งข้อราชการเรื่องใดต่อที่ประชุม 

  หรอืไม่ ถ้ามีก็ขอเชญิเสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 
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นายไชยวัฒน์ ปัสสา  กล่าวขอบคุณ ทางอบต.หัวทุ่ง ที่ตัง้งบประมาณอุดหนุนให้กับโรงเรียนในการ 

(ผอ.รร.หนองฉันเพล)   ส่งเสริมดา้นการศกึษาทุกๆ ป ี

นางนาวา เย็นเสนาะ  ได้เสนอแจ้งเรื่องต่างๆ ดังนี้   

(ผู้อำนวยการกองคลัง)  1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองครัง ขณะนีก้็จะมี 

ปัญหาอุปสรรคในเรื่องระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ล่มทั้งประเทศ ทำให้

การดำเนินการลงบัญ ชีและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ e-LAAS 

ดำเนินการไม่ได้ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน กรกฎาคม เป็นต้นมา ต้องแก้ไขปัญหาโดย

การทำระบบมอืไปก่อน 

 2. การดำเนินการจัดซือ้ - จัดจา้ง ในโครงการต่างๆ ในหมวดค่าที่ดินและ 

 สิ่งก่อสร้าง ทั้งใช้จ่ายจากงบประมาณ จาการขอใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2566 

และปี 2567 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอแต่ผู้รับจ้าง เข้ามามา

ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง รวมทั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

ปี 2567 ส่วนงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567 เหลือ

อีก 4 โครงการ ในพื้นที่ดำเนินงานของบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ก็จะ

ทยอยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้างให้หมดภายใน

ปีงบประมาณ  2567 ก่อนปิดงบประมาณ และจะขอกันเงนิต่อผู้บริหาร อบต. 

นายมนัส วงค์กัณหา   ได้แจง้ต่อที่ประชุม ดังนี้  

(กำนันตำบลหัวทุ่ง)  1. เบอร์โทรศัพท์ ของกู้ ชีพ - กู้ภัย อบต.หัวทุ่ง เป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว

เปลี่ยนบ่อยติดต่อได้ยากเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงอยากขอฝากใหจ้ัดให้มโีทรศัพท์ 

  ส่วนกลางสัก 1 เครื่อง  

 2. งบประมาณด้านยาเสพติด ขณะนีผู้เ้สพก็เยอะ ฝ่ายปกครองออกตรวจพื้น 

 ที่ตั้งด่าน และตรวจสารยาเสพติด อุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดไม่เพียงพอ 

อยากฝากให้ทาง อบต.หัวทุ่ง ช่วยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด

สนับสนุนให้เร็วๆด้วย รวมทั้งสนับสนุนไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัว

ทุ่งดว้ยเวลาจะคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด 

3.โครงการที่อบต. ตั้งจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 เป็นโครงการ

ก่อสร้าง ถนน คสล. แทนของบ้านฮ่องแซง จัดลำดับไว้ในแผนพัฒนาลำดับที่ 1 

เป็นซ่อมแซมยุ้งฉางข้าวชุมชนแทนโครงการก่อสร้างถนนได้ไหมครับ  

นายไพโรจน์ ภูศร ี   เสนอชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างถนน คสล. ของบ้านฮ่องแซง หมู่ที่ 7 ชาวบ้าน 

(นายก อบต.หัวทุ่ง) เขามีความเดือดร้อนมาก หลังจากการประชาคมหมู่บ้านแล้ว ก็เข้ามาติดต่อ ถึง

ที่  อบต. โดยตรง โดยได้นำเอกสารของโฉนดที่ดินที่อุทิศให้เป็นทางสาธารณะ

ด้วย ผมเลยได้รับปากว่าจะช่วยดำเนนิการให้เลย ต้องลงให้ก่อน ส่วนยุ้งฉางข้าว 

ที่ต้องการซ่อมแซมต้องรอก่อนส่วนโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ในสายทาง

บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 4 และบ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ 6 ขอให้
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ใจเย็นนิดหนึ่ง ผูร้ับจา้งลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เขาลงนามในสัญญาจ้างไว้เป็น

เวลา 90 วัน 

นายเสฏฐวุฒ ิคำแก้ว  เสนอแจง้ที่ประชุมว่า เรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด  

(นักจัดการงานทั่วไป)    ทาง อบต.หัวทุ่ง ได้ทำเป็นการจัดซื้อแล้ว ก็จะได้ดำเนินการตรวจรับ และมอบ 

  ให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง และฝ่ายปกครองตำบลหัวทุ่ง 

  ได้ไว้ใช้ปฏิบัติงานด้านป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ตำบลหัวทุ่งต่อไป 

 ส่วนเรื่อง เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต. หัวทุ่ง เบอร์กลางเป็นเบอร์

แบบตั้งโต๊ะส่วนเบอร์มือถือส่วนกลางจะได้เสนอขออนุมัติดำเนินการ จัดไว้ให้มี

รองรับการบริการต่อไปครับ 

นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์  เสนอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเสนอขอใชจ้่ายเงนิสะสมของ อบต. หัวทุ่ง    

(ปลัด อบต.)    งบประมาณ 2568 อาจจะต้องชะลอเอาไว้ก่อนเนื่องจากงบประมาณขอใช้มา  

อย่างต่อเนื่อง 2 ปีงบประมาณ แล้วตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2567 ทั้งนี้เพื่อเอาไว้

ใช้ สำหรับงบประมาณในการใช้ปรับปรุงสถานที่และการก่อสร้างที่ทำการ อบต 

หัวทุ่งแห่งใหม่ ที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบงซึ่งขณะนี้ได้ส่ง

เอกสารให้ สำนักธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นได้ตรวจสอบเพื่อพิจารณาส่งให้ 

กรมธนารักษ์ได้อนุมัติในลำดับต่อไป  คาดว่าคงได้รับการอนุมัตใินเร็วๆนี้ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีกกระผมขอปิดการประชุม 

ไว้เพียงเท่านี ้

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

     (ลงชื่อ)      สุภนิดา  ซื่อสัตย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์) 

               เลขานุการสภา อบต.หัวทุ่ง 

        

      (ลงช่ือ)      กุศล   สุโพธิ์         

            (นายกุศล     สุโพธิ์) 

                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

  (ลงช่ือ)     สมพูล   จันทะวะฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          (นายสมพูล   จันทะวะฤทธิ์)  

                                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                  (ลงช่ือ)       ทองแดง   คำมะบาล 

                                                            (นายทองแดง   คำมะบาล) 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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